

Số: /BTDT-BV

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 9 năm 2024

Về việc kiểm tra, rà soát có phương án  
đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, cây xanh  
tại khu vực Lục Bộ và Quốc Tử Giám

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Đông Ba.

Phúc đáp Công văn số 260/UBND-NĐ không ngày, tháng và năm 2024 của UBND phường Đông Ba về việc kiểm tra, rà soát có phương án đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, cây xanh trong thời tiết diễn biến phức tạp và mùa mưa bão sắp đến, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) có ý kiến trả lời như sau:

Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão tại các điểm di tích, Trung tâm đã tổ chức đi khảo sát tất cả các điểm di tích và xây dựng phương án cụ thể cho từng điểm để chủ động ứng phó. Đối với khu vực 02 Đoàn Thị Điểm, 01 Lê Trực (khu tập thể Bru điện cũ), 15 Đinh Tiên Hoàng và 50 Nguyễn Chí Diểu (Khu tập thể Tỉnh uỷ cũ) hiện nằm trong khu vực bảo vệ di tích Quốc Tử Giám và Lục Bộ. Qua khảo sát hiện trạng, hầu hết các công trình nhà cửa tại các khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng, xập xệ, nguy cơ cao dễ bị sập đổ, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; trong khuôn viên các khu vực trên còn hiện có nhiều cây xanh lớn, dễ bị gãy đổ khi có mưa bão lớn xảy ra; các khu vực trên đang tồn tại nhiều hộ dân đang sinh sống. Để triển khai công tác ứng phó mưa bão cho các khu vực này, Trung tâm đã chỉ đạo phòng Cảnh quan Môi trường, tiến hành cắt tỉa cành nhánh, hạ thấp chiều cao các cây xanh, tránh nguy cơ gãy đổ vào công trình khi có mưa bão; giao đơn vị thi công triển khai hạ giải mái ngói liệt dẫy nhà xuống cấp khu vực 15 Đinh Tiên Hoàng; đồng thời, Trung tâm cũng đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan có thông báo cảnh báo tình trạng xuống cấp, nguy hiểm đến các hộ dân cư trú trong khu vực bảo vệ di tích nói trên để chủ động di dời khi có bão, lụt xảy ra.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sinh sống trong khu vực nói trên trong mùa mưa bão sắp tới, Trung tâm đề nghị UBND phường Đông Ba với chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, chủ trì có phương án phối hợp với Trung tâm thông báo, di dời các hộ dân tại các khu vực trên chuyển đến nơi an toàn khi có bão, lụt xảy ra.

Trung tâm trả lời để Ủy ban nhân dân phường Đông Ba được biết và phối hợp triển khai./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- GD và các PGD Trung tâm;
- Lưu: VT, BV.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Công Sơn**